



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๑๖๒

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/ประธานสภาพนักงาน

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มอบหมายให้สภาพนักงานดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้ (๑) เสนอแนะแนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (๒) ประเมินผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย นั้น

ในการนี้ สภาพนักงาน ได้สรุปรายงานผลการดำเนินการด้านจรรยาบรรณ ประจำปี ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

๑. จัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ จำนวน ๔ ชิ้น ประกอบด้วย คลิป VDO จำนวน ๒ คลิป และแผ่นภาพ Infographics จำนวน ๒ ชิ้น โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับทราบในทุกช่องทาง เช่น แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในระบบ E-Manage เว็บไซต์สภาพนักงาน ข่าวสารสภาพนักงาน Facebookสภาพนักงาน

๒. จัดบรรยายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์และจรรยาบรรณของผู้บริหาร โดยใช้สื่อ Infographics โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานสภาพนักงาน ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

๓. จัดทำการสำรวจความคิดเห็นของสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ โดยทำการสำรวจความเข้าใจและการนำไปใช้ส่งเสริมจรรยาบรรณจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลและรับข้อเสนอแนะต่อสื่อ Infographics จรรยาบรรณของผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ในการประเมินผลด้านความเข้าใจและการนำไปใช้ส่งเสริมจรรยาบรรณในครั้งนี้ได้แจกแบบประเมินผลในระบบ E-manage และ Facebook และได้ประชาสัมพันธ์สื่อจรรยาบรรณและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน Online โดยได้รับแบบประเมินผลกลับมา ๖๗ ชุด ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการตอบแบบประเมินจำนวน ๑๔ คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๕๓ คน แบบประเมินผลได้แบ่งหัวข้อในส่วนระดับความพึงพอใจออกเป็น ๑๖ หัวข้อ เพื่อประเมินผลความเข้าใจและการนำไปใช้ส่งเสริมจรรยาบรรณ ของสื่อ Infographic และไฟล์มัลติมีเดียเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ดังนี้

๑. มีระดับความคิดเห็นต่อสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗/๔)

๒. ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมจรรยาบรรณของอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้สื่อ Infographics ได้แก่

- ๑) ควรปรับปรุงศิลป์โดยการเพิ่มเสียงบรรยายประกอบจรรยาบรรณแต่ละข้อ
 - ๒) เพิ่มศิลป์เกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 - ๓) ควรทำให้น่าสนใจ กระชับและตรงประเด็นมากกว่านี้
- ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ รับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ประจำปี ๒๕๖๓

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มอบหมายให้ สภานักงานดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้ (๑) เสนอแนะแนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ (๒) ประเมินผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย นั้น

ในการนี้ สภานักงาน ได้ดำเนินการด้านจรรยาบรรณ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. จัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ จำนวน ๔ ชิ้น ประกอบด้วยคลิป VDO จำนวน ๒ คลิป และแผ่นภาพ Infographics จำนวน ๒ ชิ้น โดยได้ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับทราบในทุกช่องทาง เช่น แจกเวียนทุกหน่วยงานในระบบ E-Manage เว็บไซต์สภานักงาน ข่าวสารสภานักงาน Facebookสภานักงาน

๒. จัดบรรยายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องจรรยาบรรณ วิชาชีพอาจารย์และจรรยาบรรณของผู้บริหาร โดยใช้สื่อ Infographics โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานสภานักงาน ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

๓. จัดทำการสำรวจความคิดเห็นของสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้าน จรรยาบรรณ โดยทำการสำรวจความเข้าใจและการนำไปใช้ส่งเสริมจรรยาบรรณจากบุคลากรสาย วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลและรับข้อเสนอแนะต่อสื่อ Infographics จรรยาบรรณของผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ในการประเมินผลด้านความเข้าใจและการนำไปใช้ส่งเสริมจรรยาบรรณในครั้งนี้ได้แจก แบบประเมินผลในระบบ E-manage และ Facebook โดยได้ประชาสัมพันธ์สื่อจรรยาบรรณและขอความ อนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน Online โดยได้รับแบบประเมินผลกลับมา ๖๗ ชุด ซึ่งมีบุคลากรสาย วิชาการตอบแบบประเมินจำนวน ๑๔ คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๕๓ คน โดยแบบ ประเมินผลได้แบ่งหัวข้อในส่วนระดับความพึงพอใจออกเป็น ๑๖ หัวข้อ เพื่อประเมินผลความเข้าใจและ การนำไปใช้ส่งเสริมจรรยาบรรณ ของสื่อ Infographic และไฟล์มัลติมีเดียเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ดังนี้

มีระดับความคิดเห็นต่อสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของอาจารย์และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗/๔)

ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมจรรยาบรรณของอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ โดยใช้สื่อ Infographics ได้แก่

- ๑) ควรปรับปรุงคลิปโดยการเพิ่มเสียงบรรยายประกอบจรรยาบรรณแต่ละข้อ
- ๒) เพิ่มคลิปเกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
- ๓) ควรทำให้น่าสนใจ กระชับและตรงประเด็นมากกว่านี้



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานสภาพนักงาน โทร. ๓๐๒๐

ที่ อว ๖๙๒.๑.๓/๑๕

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ประจำปี ๒๕๖๓

งานอำนวยการ กองกลาง สนม.
รับที่ 464
วันที่ 21 ม.ค. 2564
เวลา 15.48

เรียน อธิการบดี

ตามที่ สภาพนักงาน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้จัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของคลิป VDO และสื่อ Infographics โดยได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เช่น ในระบบ E-Manage เว็บไซต์สภาพนักงาน ข่าวสารสภาพนักงาน และการจัดกิจกรรมบรรยายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์ บุคลากร และจรรยาบรรณของผู้บริหาร โดยใช้สื่อ Infographics รวมทั้งดำเนินการการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น ในการนี้ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว)

ประธานสภาพนักงาน

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณาพิจารณา

และเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
/ สื่อทราบต่อไป

นางประนอม จันทรงษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง

21 ม.ค. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดี

21 ม.ค. 2564